

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี ปี 2563				ข้าวนาปีออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว โดยในเดือนเมษายน ปี 2563 จะสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63	ส.ค. - เม.ย..
ข้าวนาปรัง ปี 2563				ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ผลผลิตข้าวนาปรังจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งในเดือนมีนาคม - เมษายน เป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมาก ดังนั้น ราคาข้าวเปลือกอาจมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากประมาณ 14.71 ล้านตัน หรือร้อยละ 47.26 ของปริมาณทั้งประเทศ อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ประกอบกับภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด ด้านการคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการผลผลิตเพื่อส่งออกและเก็บ สต็อก	ม.ค. - มี.ค. (ออกมาก)
ยางพารา				ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยในช่วงยางผลัดใบ (ก.พ.-เม.ย.63) เกษตรกร ปิดกรีดยาง ขณะที่ภาครัฐกำหนดแผนกระตุ้นการใช้ยางในประเทศและผลักดันส่งออก รวมทั้งความต้องการใช้ถุงมือยางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งเศรษฐกิจของจีนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะยังทรงตัวยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคายาง	ม.ค. - ธ.ค.
สับปะรด				สศก. คาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องในปริมาณไม่มากนัก โรงงานแปรรูปสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ทั้งปี (ออกมาก 2 ช่วง) พ.ค. - มิ.ย. และ พ.ย. - ธ.ค.
กุ้ง (ขาวแวนนาไม)				คาดว่า การส่งออกชะลอตัว ผู้ประกอบการห้องเย็นชะลอการรับซื้อ เนื่องจากปัญหาไวรัสโคโรนาที่อาจจะยังไม่คลี่คลาย แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตัวลดลงในระดับหนึ่ง	ม.ค. - ธ.ค.
ไก่เนื้อ				ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูปส่งออกภาวะการค้ำมีแนวโน้มชะลอตัวจากความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา คาดว่า ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า ราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัว และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ มีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย	ม.ค. - ธ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพด				คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 0.85 ล้านตันหรือร้อยละ 18.10 ของผลผลิตทั้งประเทศ ทั้งนี้ ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ข้าวโพดแห้งตายและการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่กีดกันยอดและใบข้าวโพดโดยเกษตรกรมีการไถกลบและเพาะปลูกใหม่ในพื้นที่เดิม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แข่งขันกันรับซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อใช้และเก็บสต็อก ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายกำหนดช่วงเวลาการนำเข้า ช่วงเดือน ก.พ. - ส.ค. ของทุกปี อาจส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	มี.ย. - ธ.ค. (ก.ย.-พ.ย. ออกมาก)
ปาล์มน้ำมัน				ผลผลิตผลปาล์มออกสู่ตลาดต่อเนื่อง โดยจะออกมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ในขณะที่ความต้องการใช้ด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาผลปาล์มและราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ตลอดปี
มะพร้าวผล				เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยตามฤดูกาล ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ม.ค.-ธ.ค.
กระเทียม				ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นฤดู เกษตรกรบางรายจำหน่ายผลผลิตทั้งกระเทียมสด และแฉวนเพื่อทยอยจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดูกาลใหม่เพื่อป้อนตลาด แนวโน้มราคายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ม.ค. - เม.ย.
สุกร				คาดว่า ภาวะการค้าจะชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจากความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากโรค ASF ของประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสุกรมีชีวิตของไทย คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนื้อสุกรทรงตัวหรือปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน	ม.ค. - ธ.ค.
ไข่ไก่				ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการค้ามีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน คาดว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 มีแนวโน้มปรับลดลง	ม.ค. - ธ.ค.
หอมหัวใหญ่				ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 63 ขณะที่แนวโน้มความต้องการมีต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดในการสำแดงราคา นำเข้าให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง และมีการกวัดขังการลักลอบนำเข้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงตามคุณภาพและปริมาณของผลผลิต แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ม.ค. - เม.ย.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63		
หอมแดง (ฤดูแล้ง)	■	■	●	ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งภาคเหนือออกสู่ตลาดแล้ว โดยจะกระจุกตัวในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. เกษตรกรจะจำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่เข้าไปรับซื้อทั้งแบบสดเหมาไร่ และส่วนหนึ่งที่มีโรงเขavnจะรอจำหน่ายเป็นหอมแดงแห้ง 7-15 วัน เพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น โดยตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่องทั้งในประเทศและผู้ส่งออกที่ในปีนี้มีผู้ค้าจากตลาดใหม่เข้ามารับซื้อ ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ธ.ค.62 - เม.ย.63
เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า	■	■	■	คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายเสร็จสิ้นในช่วงเดือน เม.ย.63 โดยความต้องการมีต่อเนื่องจากผู้รวบรวมท้องถิ่นและผู้ประกอบการแปรรูปที่มาเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่ทั้ง จ.ชุมพรและระนอง โดยรับซื้อตามคุณภาพ แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีตลอดฤดูกาล	ธ.ค.62 - มี.ค.63
ส้มเขียวหวาน	■			ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง คาดว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	พ.ย.62-ก.พ.63
ลำไย	■			ผลผลิตภาคตะวันออก ออกสู่ตลาดน้อยลงสำหรับผลผลิตภาคเหนือจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน ส.ค. 63 คาดว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	พ.ย.62-ม.ค.63, ส.ค.63
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง (ฤดูฝน)	■	■	■	เป็นช่วงถั่วเหลืองฤดูแล้งทยอยออกสู่ตลาด โดยช่วง ก.พ.63 ออกสู่ตลาดร้อยละ 3.95 ของผลผลิตทั้งปี 62/63 ช่วง มี.ค.63 ออกมากที่สุดในรอบปี ที่ร้อยละ 32.04 และช่วง เม.ย.63 ร้อยละ 19.61 และคาดว่าปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองโลกทั้งปี 63 จะลดลงร้อยละ 5.74 จากปีก่อน คาดว่าราคาเมล็ดถั่วเหลืองของไทยและของโลกมีแนวโน้มทรงตัวถึงอ่อนตัวลง เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด ส่งผลให้ภาวะการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว	ส.ค. - ธ.ค.
กากถั่วเหลือง	■	■	■	คาดว่าปริมาณผลผลิตกากถั่วเหลืองโลกสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.89 ส่วนผลผลิตของไทยผลิตได้เพียงร้อยละ 1 ของความต้องการใช้ในประเทศและยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2 แสนตัน เพื่อให้เพียงพอับความต้องการ คาดว่าราคาขายส่งกากถั่วเหลืองไทยทุกเกรดคุณภาพมีแนวโน้มลดลงตามราคาตลาดต่างประเทศ เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลง อีกทั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการเทขายเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย	
ปลาป่น	■	■	■	ปริมาณผลผลิตวัตถุดิบ (ปลาเบ็ด) มีออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก และการส่งออกปลาป่นของไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งตัว ด้านราคาปลาป่นของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นปี เนื่องจากความต้องการเพื่อส่งออกมีปริมาณมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการจับปลา ของเปรูในตลาดโลกจะมีปริมาณไม่มากนัก	ม.ค. - ธ.ค.